

## ผลการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

จากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวาระที่ ๕ เรื่อง การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้มีกระแสจากบุคคลภายนอกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนและบวนการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านมา สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการหารือ เพื่อสร้างความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้ได้รับข่าวสารอย่างถูกต้องและชัดเจน รวมทั้ง ให้บุคคลภายนอกได้ทราบกระบวนการและขั้นตอนที่เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้มีมติที่ประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจและให้เกิดความชัดเจน และได้แนบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ และ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีมติในการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน ๙ คน

๒. คณะกรรมการได้ดำเนินการเริ่มตั้งแต่มีการประชุมคณะกรรมการในการสรรหาอธิการบดี และมีการประกาศ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ทราบโดยทั่วกัน และเปิดเผยทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาฯ ได้แก่ หนังสือบันทึกข้อความแจ้งไปที่หน่วยงาน คณะ ศูนย์ และสำนักต่าง ๆ และ ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

๓. มีการดำเนินการรับสมัคร และรับเสนอชื่อ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในระหว่างวันที่ ๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์) เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

๔. คณะกรรมการได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้สมัครและถูกเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๓ คน

๕. ผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อได้มีการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อหน้าประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จำนวน ๓ คน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๑๗ (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์) ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป โดยมีคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี จำนวน ๙ คน มารับฟังร่วมด้วย

๖. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ได้มีหนังสือเป็นบันทึกข้อความเชิญผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ จำนวน ๓ คน ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เพื่อถ่วงถ่วง

๗. คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ ได้เสนอชื่อผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ผ่านกระบวนการและขั้นตอนอย่างถูกต้อง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อให้ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำเสนอแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำนวน ๓ คน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ จากข้อความข้างต้น เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ (ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป